



Giới thiệu Dịch vụ

Tư vấn pháp luật miễn phí
dành cho nam giới



Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội
Institute for Social Development Studies



Thư ngỏ

Đã bao giờ bạn nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ bị tố cáo vi phạm pháp luật, rằng mình có hành vi bạo lực do những hành động mà bản thân cho là bình thường xuất phát trong lúc nóng giận?

Bạo lực là một vấn đề hết sức nghiêm trọng, chúng có thể xảy ra ở bất kỳ đâu trong cuộc sống hàng ngày. Những cuộc cãi vã giữa vợ và chồng; giữa anh và em; giữa cha mẹ và con cái; giữa bạn bè, đồng nghiệp với nhau đều có thể dẫn đến tình trạng bạo lực theo nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn như việc đuổi vợ ra khỏi nhà hay bắt ép con cái học hành quá sức cũng có thể cấu thành hành vi phạm tội.

Hiểu được sự khó khăn của bạn trong việc nhận diện các hành vi bạo lực, có thể dẫn đến việc vô ý vi phạm pháp luật và gây tổn thương cho những người xung quanh, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Nghiên cứu chính sách (CLAP) cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý về giới và bạo lực một cách miễn phí và thân thiện dành cho nam giới. Với mạng lưới các luật sư, tư vấn viên, chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm và am tường pháp luật trên phạm vi toàn quốc, chúng tôi sẵn sàng tư vấn và đồng hành cùng bạn trong việc tìm hiểu các quy định pháp luật về giới và bạo lực. Trong quá trình thực hiện tư vấn, chúng tôi cam kết tôn trọng trải nghiệm cá nhân cũng như bảo mật tuyệt đối thông tin mà bạn cung cấp.

Nếu bạn nghi ngờ bản thân hoặc những người thân quen đang thực hiện các hành vi bạo lực, hãy liên lạc với chúng tôi để được tư vấn kịp thời nhé!

Mục tiêu

TƯ VẤN & GIÁO DỤC

Việc tiếp cận các kiến thức pháp luật liên quan đến bình đẳng giới, bạo lực và tình dục sẽ giúp bạn nhận biết và tránh thực hiện các hành vi bạo lực thể chất, bạo lực tinh thần, bạo lực tình dục hay bạo lực kinh tế đối với những người xung quanh.

PHÒNG NGỪ BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI

Chúng tôi tin rằng việc hiểu biết pháp luật về giới và bạo lực sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định đúng đắn thay cho việc sử dụng bạo lực như là một giải pháp để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của mỗi cá nhân góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới tại Việt Nam.

Đơn vị thực hiện

Dưới sự hỗ trợ từ Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women), Viện Nghiên cứu Phát triển Xã Hội (ISDS) đã thành lập Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Nghiên cứu chính sách (CLAP) theo Quyết định số 01/2022/QĐ-PTXH ngày 04 tháng 01 năm 2022 nhằm thực hiện dịch vụ tư vấn pháp luật miễn phí về giới và bạo lực trong phạm vi toàn quốc cho nam giới Việt Nam. Việc triển khai dịch vụ góp phần nâng cao nhận thức của mọi người, đưa pháp luật vào cuộc sống; thúc đẩy bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới tại Việt Nam hướng tới mục tiêu pháp triển bền vững.

Ngoài việc tư vấn pháp luật dành cho nam giới, chúng tôi còn thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Trợ giúp pháp lý;
- Tổ chức nghiên cứu pháp luật, nghiên cứu chính sách, ứng dụng pháp luật, báo cáo về bình đẳng giới và chống bạo lực;
- Tổ chức các khóa đào tạo, giảng dạy pháp luật, chính sách;
- Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, chính sách;
- Triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ Việt Nam và theo sự phân công của Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội.

Nội dung dịch vụ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật về giới và bạo lực cho nam giới dựa trên tinh thần miễn phí - hỗ trợ - thân thiện - bảo mật - tôn trọng.

Đối tượng tư vấn:

Nam giới đang thực hiện hoặc lo lắng mình có thể đang thực hiện các hành vi bạo lực tinh thần, bạo lực thể xác, bạo lực tình dục hay bạo lực kinh tế với những người xung quanh.

Người tư vấn:

Dịch vụ sẽ được tư vấn bởi các thành viên của CLAP, đối tác của CLAP bao gồm và không giới hạn tới luật sư, trợ giúp viên pháp lý, tư vấn viên pháp luật và cộng tác viên pháp luật.

Hình thức tư vấn:

Dịch vụ sẽ được cung ứng bằng cả hình thức *trực tiếp* và *trực tuyến*. Bạn có thể trực tiếp tới văn phòng của CLAP hoặc văn phòng tư vấn của đối tác CLAP để được tư vấn (yêu cầu đặt hẹn trước). Hoặc bạn cũng có thể được tư vấn trực tuyến thông qua các phương tiện như điện thoại, zalo, facebook messenger và ứng dụng Luật Điện Tử.

Tất cả các thông tin đều sẽ được bảo mật và mã hóa để bảo vệ bí mật đời tư của bạn.

Đối tác

Ngoài nguồn nhân lực của CLAP, chúng tôi còn có mạng lưới đối tác toàn quốc là các văn phòng luật và công ty luật sẵn sàng tư vấn cho khách hàng.

Phòng chống bạo lực là một tiến trình bền bỉ và cần sự chung tay từ xã hội. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi các cá nhân, tổ chức tư vấn pháp luật cũng như các đơn vị, tổ chức xã hội đang hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ nạn nhân bạo lực trở thành đối tác của chúng tôi nhằm mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tư vấn pháp luật cho nam giới tại Việt Nam.

HÌNH THỨC HỢP TÁC

Đối với đối tác thực hiện tư vấn pháp luật:

- Thực hiện tư vấn pháp luật trực tuyến;
- Thực hiện tư vấn pháp luật trực tiếp;
- Hỗ trợ truyền thông về dịch vụ.

Đối với đối tác khác:

- Thực hiện chuyển ca, giới thiệu nam giới có nhu cầu tư vấn pháp luật về bạo lực trên cơ sở giới;
- Thực hiện tư vấn tâm lý và các hình thức hỗ trợ khác;
- Hỗ trợ truyền thông về dịch vụ.

Thông tin liên hệ



<https://clap.org.vn/>

<https://www.facebook.com/vnmennet/>



clap@isds.org.vn



0911 245 235

Đăng ký tham gia

BẠN VUI LÒNG QUÉT QR CODE
ĐỂ ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ



Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn
trong thời gian sớm nhất!